

ที่ นร ๐๕๐๖/๕๔๗๕

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๐ เมษายน ๒๕๕๖

เรื่อง ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยต่อการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้าของสหภาพยุโรป"

เรียน เลขาธิการสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่ สศ ๐๐๐๑/๑๔๕๐ ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด่วนที่สุด ที่ ทส ๑๖๑๕.๒/๖๖๕ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖

ตามที่ได้เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยต่อการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้าของสหภาพยุโรป" ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอผลการพิจารณาและผลการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ว่า

๑. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒. รับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานงบประมาณ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมาคมธุรกิจไม้และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบด้วยแล้ว และได้เผยแพร่ความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพร้อมความเห็นและผลการพิจารณาของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ และขอขอบคุณสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๒๖

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔ www.cabinet.thaigov.go.th L14-03-56/พิมพ์นัส

รอง ลคร. C- ๕ ม. ๕
ผอ.สวค. ๙ ๙ ม. ๕
พร. ๙ ม. ๕
ผอ.ก.ย. ๙ ม. ๕
นวก. ๙ ม. ๕
พิมพ์ ๙ ม. ๕

เรื่อง รายงานผลการพิจารณา/ผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรี
 กรณีสภাপที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ/ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
 เรื่อง "การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยต่อการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ
 และการค้าของสหภาพยุโรป"

ด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้คำปรึกษา/ข้อเสนอแนะ/
 ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เรื่อง "การเตรียมความพร้อมของประเทศไทยต่อการบังคับใช้กฎหมาย
 ป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้าของสหภาพยุโรป" ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
 สิ่งแวดล้อมได้แจ้งผลการพิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย กระทรวง
 การต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม สำนักงาน
 คณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 สำนักงานงบประมาณ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สภากที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 และสมาคมธุรกิจไม้ได้เสนอความเห็น/ผลการพิจารณา/ผลการดำเนินการต่อความเห็น
 ของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้

ความเห็น/ข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ความเห็น/ผลการพิจารณา/ผลการดำเนินการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
<p>๑. มาตรการระยะเร่งด่วน</p> <p>เร่งดำเนินการเปิดเจรจาระหว่างผู้แทนประเทศไทย กับผู้แทนสหภาพยุโรปเพื่อรับทราบแนวทางการทำ ข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (Voluntary Partnership Agreements (VPAs) เพื่อลดผลกระทบ จากมาตรการที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจ รับหน้าที่ในการขับเคลื่อน เร่งรัด การดำเนินงานของ คณะกรรมการเจรจา EU-FLEGT อย่างเร่งด่วนเพื่อให้ ทันต่อการบังคับใช้</p>	<p>๑. ให้ ทส. นำร่างกรอบเจรจา ที่ผ่านการพิจารณา ของคณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลง เป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPAs) ในการ บังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติ และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (คำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ที่ ๑๘๗/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔) ที่มีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ และได้เวียนให้คณะกรรมการ ปรับปรุงแก้ไขแล้ว และประสานให้สำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา ขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ ในโอกาสแรก</p>

/ภายใน ...

<p>ความเห็น/ข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ</p>	<p>ความเห็น/ผลการพิจารณา/ผลการดำเนินการ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>
	<p>ภายในสมัยประชุม (ก่อน ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕) ปัจจุบันคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันอังคารที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้นำกรอบเจรจาเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ซึ่งรัฐสภามีมติให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันอังคารที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖</p> <p>๒. ระหว่างการเสนอกรอบการเจรจา ให้รัฐสภาเห็นชอบ และให้หน่วยงานที่ต้องเจรจাজัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเจรจา</p> <p>๓. หลังจากทีกรอบการเจรจา ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว ให้เริ่มเจรจากับ EU โดยเร็ว ในโอกาสแรกที่จะกระทำได้</p> <p>๔. ปรับแก้เรื่องกำหนดเวลาของมาตรการเร่งด่วน เนื่องจากเลยกำหนดเวลาแล้ว โดยตัดคำว่า “ระยะเวลา ๒ เดือน (สิงหาคม – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕)” ออก</p> <p>หมายเหตุ ในการนำเสนอรองนายกรัฐมนตรี กิตติรัตน์ ณ ระนอง ขอให้กรมป่าไม้เกริ่นนำด้วยว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบจากรัฐสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๙๐ วรรคสาม จึงขอให้ช่วยสนับสนุนการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเร่งรัดนำเข้าที่ประชุมสภาเพื่อให้ความเห็นชอบกรอบการเจรจา</p>
<p>๒. มาตรการระยะกลาง ในระยะ ๒ เดือน (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕-มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๖)</p> <p>๒.๑ ยกย่องระดับความสำคัญให้คณะทำงานที่ปฏิบัติหน้าที่ในการเจรจาทำข้อตกลง ให้เป็นภารกิจเร่งด่วน มีบุคลากรเหมาะสมและมีความต่อเนื่องในการดำเนินการ</p> <p>๒.๒ มอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ทส. โดยกรมป่าไม้ กษ. โดยสำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พณ. โดยกรมการค้าต่างประเทศ และกรมส่งเสริมการส่งออก เร่งดำเนินการให้ข้อตกลง VPA มีผลใช้บังคับ</p> <p>๒.๓ สนับสนุนงบประมาณให้กับหน่วยงานที่ต้องดำเนินการมีงบประมาณเพียงพอในภารกิจสำหรับการเจรจาและการปฏิบัติงานตามข้อเจรจา</p>	<p>เห็นชอบตามที่สภาที่ปรึกษาฯ เสนอแต่อาจจะต้องขยายระยะเวลาในการดำเนินงานจากที่สภาที่ปรึกษาฯ กำหนดไว้</p> <p>เห็นชอบตามที่สภาที่ปรึกษาฯ เสนอ (แก้ไขในช่วงท้าย จากเดิม “เร่งปฏิบัติตามข้อเจรจา” แก้ไขเป็น “เร่งดำเนินการให้ข้อตกลง VPA มีผลใช้บังคับ”)</p> <p>เห็นชอบตามที่สภาที่ปรึกษาฯ เสนอ</p>

ความเห็น/ข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	ความเห็น/ผลการพิจารณา/ผลการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๔ ส่งเสริมให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบและเข้าใจสาระสำคัญของข้อตกลง สามารถนำไปปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	เห็นชอบตามที่สภาที่ปรึกษาฯ เสนอ
๓. มาตรการระยะยาว (ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป) ๓.๑ เตรียมความพร้อมของประเทศไทยให้พร้อมรับมาตรการที่ประเทศคู่ค้าในภูมิภาคต่างๆ ที่นอกเหนือจากสหภาพยุโรปจะกำหนดมาตรการในลักษณะเดียวกันมาบังคับใช้ เพื่อให้ประเทศไทยคงศักยภาพในการแข่งขันในธุรกิจไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ได้ยั่งยืน ๓.๒ ภาครัฐต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อคุ้มครองและรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืนต่อไป	เห็นชอบตามที่สภาที่ปรึกษาฯ เสนอ

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๖ ว่า

๑. รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
๒. รับทราบความเห็น ผลการพิจารณา และผลการดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงบประมาณ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สมาคมธุรกิจไม้ และสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖



(นายอำพน กิตติอำพน)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รอง ลคร. *๘-๘/๕๖*
ผอ.สวค. *๙ ๙/๒๕๕๖*
ผชช. *๙/๒๕๕๖*
ผอ.กลุ่ม. *๕/๒๕๕๖*
นวค. *๙/๒๕๕๖*
ผู้พิมพ์ *DIAN*